



CÔNG TY CỔ PHẦN (BEPHARCO)
DUỐC PHẨM
BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bến Tre, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về các công tác đã thực hiện trong năm với các nội dung như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG.

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế nước ta đạt ở mức khá cao 6,81%. Sau những khó khăn chạm đáy vào năm 2012, tình hình kinh tế chung không có nhiều biến động, sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao hơn mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 – 2017; nền tảng kinh tế vĩ mô dần được cải thiện sẽ là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2018, nhìn chung không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, việc cạnh tranh là điều tất yếu, và 02 mảng kinh doanh chính của Công ty là phân phối và sản xuất cũng chịu sự tác động trực tiếp từ khách hàng, thị phần giữa các doanh nghiệp trong ngành và các đối tác cũng đang tạo ra áp lực khá lớn.

Qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo tài chính của Công ty Bepharco & và Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán) và Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành quản lý của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị Công ty năm 2017), hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi cơ cấu lại danh mục tài sản và quản lý tập trung về tài chính, cũng như sự quan tâm hỗ trợ của Ban điều hành đối với môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt, cùng các hoạt động chăm lo về tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên Công ty,... bước đầu đã mang lại hiệu quả, tuy chưa đạt như kỳ vọng nhưng đã ổn định và tạo đà cho sự phát triển bền vững.

Các số liệu kết quả kinh doanh chính đều tăng trưởng vượt trội so với kế hoạch và các năm trước đó. Điều đó cũng nói lên được sự lãnh, chỉ đạo và quản lý kịp thời đúng hướng của Hội đồng quản trị (HĐQT), các cán bộ quản lý chủ chốt và đặc biệt là sự chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc (TGD) cùng với sự nỗ lực cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên công ty.

Mảng kinh doanh chính của Công ty mẹ xác định cho những năm tiếp theo là hoạt động phân phối nên cũng không thể lường trước các khó khăn bất khả kháng, các biến động của thị trường chung và phụ thuộc vào đối tác. Vì vậy việc cẩn trọng trong đầu tư và phát triển của Công ty mẹ là hết sức cần thiết để đảm bảo được uy tín, năng lực tài chính và đạt mục tiêu tăng trưởng như dự kiến.

